



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๑๙๓.๗๐๑๙

ที่ สธ ๐๗๐๑.๕.๖ / ๕๓๘

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (จำนวน ๘ อัตรา) ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.hss.moph.go.th> หัวข้อ “สมัครสอบ/คัดเลือก/โอนย้าย ราชการ” หรือ <https://hss.moph.go.th/webs/hr/> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน” หรือ QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย

(นายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ขยายระยะเวลาการรับสมัครประเมินบุคคลฯ ระดับอาวุโส



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (จำนวน ๘ อัตรา)

ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
(จำนวน ๘ อัตรา) ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากวันรับสมัครอยู่ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของข้าราชการ
ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอขยายระยะเวลา
การรับสมัครจนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ